



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง ผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตามวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กลุ่มตำแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้พ้นจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ตามการพ้นจากผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ อาจารย์ปัญญาพล เหล่าพูนพัฒน์ ส่งผลให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้พิจารณารายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ นายชัยชาญ ถาวรเวช ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และในระหว่างดำเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นสมควรแต่งตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 520/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 528/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ฉะนั้น อธิการบดีจึงได้ดำเนินการเลือกซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 แล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กลุ่มตำแหน่งรองอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)  
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร